
Borgarráð 7. nóvember 2024: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um 
stöðu stafrænna verkefna MSS24110043

Fulltrúi Flokks fólksins vill fá að vita hver er staðan á stafrænum verkefnum er í Græna 
planinu. Einnig óskar fulltrúinn eftir að fá að vita hvort búið sé að innleiða Office 365 að 
fullu hjá Reykjavíkurborg? Er búið að flytja miðlara í gagnaver? Er búið að innleiða 
miðlæga prentaraumsjón allstaðar þar sem henni er viðkomið? Nær 
upplýsingaöryggisvottun þjónustu og nýsköpunarsviðs til þeirrar forritunar 
/forritunarvinnu sem keypt er af verktökum? Hvernig er forræði þeirra gagna um nám 
barna og persónuupplýsingar í Mentor og Völu og þ.h. kerfum háttað?


